

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các Hội thảo Chuyên đề hàng tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho các thành viên và các đối tượng không phải là thành viên. Các sự kiện thường xoay quanh các mối quan tâm của doanh nghiệp bao gồm không giới hạn Công nghệ thông tin, Thuế & Tài chính, Nhân sự, Tư vấn Đầu tư, Quy hoạch Đô thị & Kinh tế và thậm chí có sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng quốc tế về chính phủ hoặc doanh nghiệp. Các sự kiện của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam được tổ chức theo hai hình thức khác nhau, cụ thể là sự kiện cho các nhóm tập trung theo ngành gồm 15-40 người hoặc các buổi Hội thảo Thường niên với quy mô lớn hơn được dành cho 60-100 khách mời.

Các Sự kiện Hội thảo Chuyên đề của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam thường được các thành viên ưu tiên trình bày trong khi các đối tượng không phải là thành viên cũng được khuyến khích tham dự các sự kiện này. Các sự kiện này thường được đồng tổ chức với các hiệp hội khác và do đó thông tin được chia sẻ đến đông đảo độc giả. Chúng tôi thường xuyên đồng tổ chức các sự kiện của mình với EuroCham, AmCham, BritCham, CanCham và nhiều Cộng đồng Doanh nghiệp khác. Phần trình bày về mối quan tâm chung hoặc cụ thể tại Hội thảo Chuyên đề hàng tháng của chúng tôi là cơ hội tuyệt vời để doanh nghiệp của bạn quảng bá dịch vụ của mình, đồng thời thông báo cho các Thành viên và hội viên của chúng tôi về các chủ đề kinh doanh quan trọng.

**Lưu ý các sự kiện trực tuyến** Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam sử dụng ứng dụng ZOOM cho hội nghị trực tuyến, nhưng sẵn sàng sử dụng các nền tảng khác đã được các thành viên khác đăng ký tương thích với hệ thống của chúng tôi để tạo điều kiện cho thành viên cũng như cộng đồng theo dõi dễ dàng hơn.

Sự kiện	Trực tiếp	Trực tuyến
<b>Loại hình tài trợ</b>	<b>Tiêu đề</b>	<b>Tiêu đề</b>
<b>Thành viên</b>	18.000.000 VND	10.000.000 VND
<b>Không phải thành viên</b>	24.000.000 VND	14.000.000 VND
<b>Quyền lợi</b>		
Một (01) vé miễn phí cho Diễn giả.	Có	Có
Nếu cần thêm vé cho các diễn giả hoặc nhân viên hỗ trợ của Nhà tài trợ, bạn có thể mua những vé này với mức giá áp dụng cho thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam.	Có	Có
Nhà tài trợ sẽ được người dẫn chương trình (MC) giới thiệu tại sự kiện và trên tài liệu quảng bá sự kiện.	Có	Có
Bản tin điện tử sẽ quảng bá Sự kiện của Nhà tài trợ và Nhà tài trợ bốn (04) tuần trước khi sự kiện diễn ra theo lịch trình hàng tuần cho Thành viên và đối tượng không phải Thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam.	Có	Có
Logo của công ty sẽ được ưu tiên đặt trên tất cả các tài liệu quảng bá và được giới thiệu trên trang web & bản tin điện tử của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam.	Có	Có

Lợi ích	Trực tiếp	Trực tuyến
Một (01) áp phích điện tử hàng tuần miễn phí (700 px W x 480 px H).	Có	Có
Logo của doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên phông và áp phích sự kiện của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam.	Có	Không
Trung bày các tài liệu giới thiệu hoặc quảng bá của họ (do nhà tài trợ tổ chức) tại bàn tiếp tân của sự kiện.	Có	Không
Có thể trưng bày một (01) áp phích doanh nghiệp (do nhà tài trợ tổ chức) tại sự kiện.	Có	Không
Nhà tài trợ có thể gửi tài liệu giới thiệu hoặc quảng bá của họ (do nhà tài trợ tổ chức dưới dạng pdf) đến địa chỉ email người tham dự trong danh sách.	Có	Có

<b>Tên công ty</b>	
<b>Điện thoại</b>	
<b>Người liên hệ</b>	
<b>Chức vụ</b>	
<b>Email</b>	
<b>Di động</b>	
<b>Ngày tổ chức sự kiện</b>	
<b>Chủ đề sự kiện</b>	
<b>Loại</b>	<input type="checkbox"/> Trực tuyến <input type="checkbox"/> Trực tiếp
<b>Phương thức thanh toán</b>	<input type="checkbox"/> Thẻ tín dụng <input type="checkbox"/> Tiền mặt tại văn phòng Hiệp Hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam <input type="checkbox"/> Chuyển khoản ngân hàng
<b>Chữ ký</b>	
<b>Ngày</b>	

**Câu hỏi về tài trợ** - liên lạc [marketing@auschamvn.org](mailto:marketing@auschamvn.org) hoặc +84 (0) 28 7100 1909 Ext. 2